

Kính thưa: Tiến sĩ Nguyễn Văn Phú – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở - Đái chái, PGS, Tiến sĩ Nguyễn Xuân - Phó Hiệu trưởng, Trường khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Mở - Đái chái, Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường qua các thời kỳ, Các thầy cô giáo Trường Đại học Mở - Đái chái; các thầy cô giáo Khoa Công nghệ thông tin; các vị khách quý cùng các vị đồng bào, Thưa toàn thể các em sinh viên.

Tôi rất vinh dự được thay mặt cho lãnh đạo, chủ tịch Ủy ban - Ban Tổng tham mưu đồng Lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Khoa Công nghệ thông tin/Trường Đại học Mở - Đái chái.

Trong ngày Lễ đáng ghi nhớ, long trọng này, cho phép tôi xin gửi tới Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo và toàn thể các em sinh viên của Khoa và Nhà trường lời chúc mừng trân trọng, nồng nhiệt nhất, kính chúc các thầy cô giáo và các em sinh viên của trường luôn mạnh khỏe, tươi trẻ và đạt được nhiều thành tích rực rỡ trong sự nghiệp “trung quốc” đầy vinh quang của mình.

Kính thưa các đồng chí, 5 năm trôi qua chưa phải là một chặng đường dài của Khoa CNTT trên con đường đào tạo chung của Nhà trường, nhưng nó cũng đem minh chứng cho sự cố gắng nỗ lực, hăng hái và đầy khát vọng của một ngành đào tạo có tuổi đời nhất trong Nhà trường. Chỉ mới 5 năm thôi, hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên của Khoa CNTT đã vững vàng, chung vai sát cánh với các thầy sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Mở - Đái chái, đem hết sức mình đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ngay tại ngành ĐHQG nói chung và Ủy ban/BTTM nói riêng đã tiếp nhận hàng chục các em sinh viên tốt nghiệp Khoa CNTT của Nhà trường, tuy tuổi đời còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống và công tác, nhưng các em đều có chung một khát vọng vươn lên mạnh mẽ, mong muốn chinh phục mình không thua kém các anh chị nguyên là sinh viên của các khoa khác trong trường.

Nhiệm vụ đã trường thành nhanh chóng và là lực lượng kỹ thuật không thể thiếu của đội ngũ đồng bào trong toàn quân. Tại Lễ kỷ niệm này, một lần nữa cho phép tôi thay mặt cho lãnh đạo, chủ tịch Ủy ban xin chân thành cảm ơn và ghi nhận những công lao đầy dầy, dào dào to lớn của các thầy cô giáo Khoa CNTT trong việc bổ sung nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật hết sức đáng quý cho ngành ĐHQG và Ủy ban/BTTM.

Kính thưa các đồng chí, tại Lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập khoa CNTT, chúng tôi càng bồi ngùi tưởng nhớ đến những công lao đóng góp hết sức to lớn cho sự nghiệp xây dựng mối quan hệ, đoàn kết hết sức thân tình, đặc biệt, đầy hy vọng quí giá của Ủy ban/BTTM và Trường ĐH Mở - Đái chái và cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật ngành Trường Đái chái – Ủy ban nói chung, ngành CNTT Trường Đái chái – Ủy ban nói riêng của Ủy ban/BTTM và Trường Đái chái – Thiệu vọng, tiến sĩ Đào Chí Cường. Cách đây cũng chưa tròn 5 năm, Ủy ban/BTTM được Ủy ban Quốc phòng giao nhiệm vụ phối hợp với Học viện Kỹ thuật quân sự đào tạo các Kỹ sư Đái tin học cho quân đội và ngành ĐHQG. Năm 2008, chúng tôi cũng sẽ làm Lễ tốt nghiệp cho khóa đào tạo đầu tiên.

Thực tế là trùng hợp cho hai tốt nghiệp liên tiếp nhau. Trường ĐH Mở - Đái chái thành lập Khoa CNTT, còn Ủy ban Quốc phòng cho phép chúng tôi phối hợp với HVKTQS đào tạo các khóa Kỹ sư Đái tin học. Nhờ vậy, quan điểm và tầm nhìn về đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật cho ngành Trường Đái chái – Ủy ban của hai đơn vị chúng ta hoàn toàn phù hợp với phương hướng, xu thế phát triển tiếp theo của khoa học, công nghệ hiện đại, của ngành trên toàn thế giới và tình hình thực tế nhu cầu của các đơn vị, các quan hệ đồng nghiệp trong ngành Trường Đái chái – Ủy ban. Qua các khóa đào tạo Kỹ sư Đái tin học vừa qua, chúng tôi càng tin tưởng vào tính đúng đắn của sự lựa chọn mà chúng tôi đã quyết định, trùng với ý tưởng mạnh mẽ, táo bạo mà trường ĐH Mở - Đái chái cũng lựa chọn cách đây chưa đúng 5 năm. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục liên hệ thường xuyên với Khoa CNTT để kịp thời trao đổi kinh nghiệm và đóng góp ý kiến nhằm hoàn chỉnh nội dung đào tạo sao cho phù hợp với tình hình thực tế sẵn xuất và kinh

Phát biểu của Ông tá Trĩn Văn Thĩng tĩi Lĩ kĩ niĩ m 5 năm thành lĩp Khoa

Đĩa tin: B.Q.T - Lĩn cĩp nhĩt cuĩi Thĩ năm, 12 Thĩng 6 2008 13:12

doanh cĩa các đĩn vĩ trong và ngoài quĩn đĩi hiĩn nay, đĩp ĩng hiĩu quĩ cho nhu cĩu ngày càng cao, đĩ đĩng cĩa xĩ hĩi. Thĩ t vĩ mĩng khi chúng ta cùng kĩ vai sĩt cĩng hoĩ t đĩng cho mĩ t mĩ c tiĩu hĩ t sĩ c vinh quang và cũng đĩ y gian khĩ, vĩ t vĩ .

Kĩnh thĩa các đĩng chí! Chúng tĩi hy vĩ ng rĩng, 5 năm xĩy đĩng và phát triĩn vĩ a qua cĩa Khoa CNTT thĩ c sĩ là nhĩng bĩĩ c đĩ vĩng chĩ c đĩ u tiĩn, tĩ o nĩn tĩng cho Khoa gĩ t hĩi đĩĩ c nhĩng thành cũng rĩĩ c hĩn trong sĩ nghiĩp đĩo tĩ o nguĩn nhĩn lĩĩ c khoa hĩĩ c kĩ thuĩ t trong tĩĩng lĩi.

Kĩnh chúc các đĩng chí đĩi đĩo sĩĩ c khoĩ , hĩnh phĩc và thành đĩ t. Chúc mĩi quan hĩ và tĩnh hĩ u nghĩ, đĩoĩn kĩ t đĩ c biĩ t giĩ a Cĩĩ c Bĩĩn đĩ/BTTM và Trĩĩng ĐH Mĩ - Đĩa chĩ t nĩi chung, Khoa CNTT nĩi riĩng sĩng mĩi vĩ i thĩĩ gian.

Xĩn trĩn trĩng cĩm ĩn.

Đĩi đĩĩn Cĩĩ c Bĩĩn đĩ/BTTM

Phĩ Cĩĩ c trĩĩng

Đĩi tá Trĩn Văn Thĩng